



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สารสนเทศและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๐๔ ๔๕๕๘ หรือโทร. ๑๕๑๕)  
ที่ กท ๐๕๐๔/๔๖๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์  
ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการเขต

พร้อมนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอส่งสำเนาหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๔/๔๓๘  
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)  
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วน  
ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการต่อไป

(นายประสพสุข พิทยานุกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล



ด่วนที่สุด

ส่วนเลขานการ สลป  
รับที่ สลป. ๕๑  
วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๕.๐๐ น.

รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
สยป ๖๓  
วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๐.๐๐

ที่ส่งสาร  
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
รับที่ 1906  
วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๖.๓๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๕๕ หรือโทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔) 2564  
ที่ กท ๐๕๐๔/๔๓๘ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๖.๓๐

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๕๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เชิญปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา จงสิทธิมหากุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทน รายละเอียดตามหนังสือที่ กท ๐๔๐๐.๒/ผช.ป.๐๐๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง การประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมี พลเอก อดิศักดิ์ เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานา นางสาวอัจฉรา จงสิทธิมหากุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และมี ศปม.กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กอ.รมน. และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีข้อสั่งการจากประธานฯ รายละเอียดดังแนบ

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กองยุทธศาสตร์สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
เลขที่ ๒๖๐  
วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๕  
เวลา 14.1๐ น.

(นางสุรชาติพย์ สนเอี่ยม)  
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

(นางวันทนีย์ วัฒนนะ)  
รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕

- ให้ สนอ. สนพ. สนท. สำนักงานเขต และ สลป. เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ สยป. และ รป.กทม. เสนอ

(นางศิลปสวย ระวีแสงสุรย์)  
ปลัดกรุงเทพมหานคร  
๑๖ มี.๓ ๖๕

เรียน ผอ.กยล.

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายชวลิตชัย เชื้อหอม)  
เลขานุการสำนัก ๒ มี.ค. ๒๕๖๕

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

- ค.ศ.ช.
- ค.ศ.ค.
- ค.ศ.อ.
- ค.ศ.ด.
- ค.ศ.ก.
- ค.ศ.ข.
- ค.ศ.จ.
- ค.ศ.ช.
- ค.ศ.ค.
- ค.ศ.อ.
- ค.ศ.ด.
- ค.ศ.ก.
- ค.ศ.ข.
- ค.ศ.จ.

*[Handwritten signature]*

(นางรุ่งนภา ...)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาร สารสนเทศและสิ่งแวดล้อม  
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

น.น. น.น. น.น.น.

คุณ กุศล ๕๓ ๗

ตำแหน่ง

*[Handwritten signature]* 12 มี.ค. 64

(นางรสสุคนธ์ ขาดิประเสริฐ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสารสนเทศ  
กองยุทธศาสตร์สารสนเทศและสิ่งแวดล้อม สยป.

สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)  
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องศูนย์สายด่วน ๑๕๖๗ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (เดิม)  
อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑	<p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายการข่าว)</u> รายงานและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในห้วงวันที่ ๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้</p> <p>๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก มีแนวโน้มลดลง โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐบราซิล สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐฝรั่งเศส</p> <p>๒. สถานการณ์ในอาเซียนประเทศที่ควรเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา</p> <p>๓. สถานการณ์ภายในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๒๑๐ ราย แบ่งเป็น</p> <p>๓.๑ ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ๑๗๓ ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ ๑๑๐ ราย และค้นหาเชิงรุก ๖๓ ราย</p> <p>๓.๒ ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและได้รับการกักกันตัว ๓๕ ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับการกักกันตัว ๒ ราย พบมีไข้สูงและนำส่งโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก</p> <p>๔. สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาทิ</p> <p>๔.๑ การลักลอบเข้าเมือง และการลักลอบทำกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น การพนันออนไลน์ เป็นต้น</p> <p>๔.๒ การชุมนุมของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการชลประทานภาคอีสาน ประมาณ ๔๐๐ คน ที่บริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งยังไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่สำคัญ</p> <p>๔.๓ การชุมนุมต่อต้านการรัฐประหารในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยชาวเมียนมาและพระสงฆ์ในประเทศไทย ประมาณ ๒๐๐ คน ที่บริเวณสำนักงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุสลายการชุมนุมฯ พร้อมเรียกร้องให้กองทัพเมียนมายุติการทำร้ายประชาชน</p> <p>๕. แนวโน้มสถานการณ์ผู้ติดเชื้อภายในประเทศไทยยังคงพบว่ามีผู้ลักลอบเดินทางเข้ามาตามแนวชายแดนโดยใช้เส้นทางธรรมชาติ ดังนั้น จังหวัดที่มีชายแดนติดกับสหพันธรัฐมาเลเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ยังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะพบผู้อพยพที่ติดเชื้อลักลอบเข้ามาในพื้นที่ตามแนวชายแดน ภาครัฐจึงต้องเร่งดำเนินการอย่างบูรณาการและประสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการค้นหาจุดเสี่ยงที่อาจมีการลักลอบข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ และประชาชนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่ชุมชนของตนเอง ซึ่งหากพบบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในชุมชนให้รีบแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยทันที</p>	<p>ศปม. ศปม.ทบ. ศปม.ทร. ศปม.ทอ. ศปม.ตร. ศบค.มท. กทม. กอ.รมน.</p>
๒	<p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ)</u> ได้ชี้แจงภารกิจและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. ดำรงความต่อเนื่องในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งบริเวณพื้นที่แนวชายแดน และเส้นทางสำคัญเข้าสู่พื้นที่ตอนใน</p>	ทุกหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒. สนับสนุนการปฏิบัติในจังหวัดต่าง ๆ และกรุงเทพมหานครในการเฝ้าระวังเชิงรุก เพื่อจำกัดพื้นที่ในการแพร่ระบาดโดยประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด การบังคับใช้มาตรการในแต่ละพื้นที่ และแนวทางการรับวัคซีนตามแผนที่ ศบค. กำหนด</p> <p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายกิจการพลเรือน)</u> ได้ชี้แจงภารกิจและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการเปิดด่านชายแดน ไทย-ลาว ๓ แห่ง คือ ด่านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี ด่านเชียงคาน จังหวัดเลย ด่านโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย</p> <p>๒. เชิญชวนกำลังพล ครอบครัว และประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID-19 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันมีปริมาณโลหิตสะสม ๑๖,๔๕๑,๘๗๐ มิลลิลิตร</p> <p>๓. ทำทึของประชาชนต่อสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง คนไทยกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 พบว่า ร้อยละ ๔๗.๙ มีความหวังว่าการฉีดวัคซีนจะทำให้วิถีการดำเนินชีวิตกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ ร้อยละ ๖๙.๑ ยังคงกังวลว่าหลังการฉีดวัคซีนจะมีผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันและสุขภาพร่างกาย แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๘.๗ มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนโดยจะขอผลข้างเคียงของคนที่ฉีดไปแล้วก่อน จากผลสำรวจที่ยังพบความวิตกกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเร่งรัดสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนต่อไป</p>	
๓	-ไม่มีประเด็นการประสานการปฏิบัติและการสนับสนุน-	-
๔	<p><u>ข้อสั่งการจากประธานในที่ประชุม ดังนี้</u></p> <p>๑. ศบค. และ สปม. ยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสกัดกั้นการลักลอบเข้าประเทศตามแนวชายแดน จึงเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด รวมถึงพิจารณาหาแนวทางและมาตรการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย</p> <p>๒. การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน รวมถึงแผนการกระจายวัคซีนของรัฐบาลที่พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยและเชื่อมั่นว่าจะได้รับวัคซีนโดยทั่วถึง</p> <p>๔. ให้ทุกหน่วยงานดำรงการปฏิบัติตามภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มงวด และเน้นย้ำในเรื่องการป้องกันตนเอง ไม่ประมาท และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง</p> <p>๕. ให้ทุกหน่วยงานถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง</p>	ทุกหน่วยงาน